

TỔNG THU NỘI ĐỊA...

(Tiếp theo trang 1)

Chiều ngày 18/4, đồng chí Nguyễn Quang Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo thu ngân sách nhà nước (NSNN) tỉnh chủ trì cuộc họp nghe Cục Thuế tỉnh báo cáo kết quả thu NSNN 4 tháng và nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trong thời gian tới. Dự họp có lãnh đạo các sở, ngành, huyện, thành phố.

Theo báo cáo của Cục Thuế tỉnh, đến hết quý I/2022, tổng thu nội địa đạt 2.409 tỷ đồng, đạt 33,3% dự toán Bộ Tài chính, tăng 18,8% so với cùng kỳ năm 2021; trong đó, thu từ thuế, phí sau khi trừ tiền sử dụng đất đạt 1.696 tỷ đồng, đạt 29,6% dự toán Bộ Tài chính, tăng 26,5% so với cùng kỳ năm 2021.

đạt 1.696 tỷ đồng, đạt 29,6% dự toán Bộ Tài chính, tăng 26,5% so với cùng kỳ năm 2021. Ước thực hiện 4 tháng, tổng thu nội địa đạt gần 3.326 tỷ đồng, đạt 46% dự toán Bộ Tài chính, tăng 26,4% so với cùng kỳ năm 2021; trong đó, thu từ thuế, phí sau khi trừ tiền sử dụng đất đạt 2.313 tỷ đồng, đạt 40,4% dự toán Bộ Tài chính, tăng 32% so với cùng kỳ năm 2021.

Tại cuộc họp, các đại biểu tập trung thảo luận về những khó khăn, vướng mắc trong công tác thu ngân sách trên địa bàn, đồng thời đề xuất những giải pháp nhằm tăng thu cho NSNN.

Phát biểu kết luận, đồng chí Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo thu NSNN tỉnh biểu dương, đánh giá cao nỗ lực, cố gắng của các cấp, ngành, địa phương, đặc biệt là ngành thuế và người nộp thuế đã chủ động vượt qua khó khăn, nộp kịp thời các loại thuế vào NSNN. Đồng chí yêu cầu tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền cho các đối tượng nộp thuế; chủ động phối hợp với các ngành, huyện, thành phố trong công tác thu ngân sách, rà soát các khoản thu còn dư địa để bù đắp cho các khoản thu được miễn, giảm do thực hiện các cơ chế, chính sách hỗ trợ về thuế; rà soát lại các doanh nghiệp còn nợ đọng, phân loại các khoản nợ, trên cơ sở đó đôn đốc, xử lý dứt điểm các khoản thuế còn nợ đọng; bám sát Kế

dự án; khẩn trương hoàn thiện các thủ tục triển khai đấu thầu và đấu giá các dự án tạo nguồn thu cho ngân sách. Đối với ngành thuế, đồng chí Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo thu NSNN tỉnh yêu cầu tăng cường công tác tuyên truyền cho các đối tượng nộp thuế; chủ động phối hợp với các ngành, huyện, thành phố trong công tác thu ngân sách, rà soát các khoản thu còn dư địa để bù đắp cho các khoản thu được miễn, giảm do thực hiện các cơ chế, chính sách hỗ trợ về thuế; rà soát lại các doanh nghiệp còn nợ đọng, phân loại các khoản nợ, trên cơ sở đó đôn đốc, xử lý dứt điểm các khoản thuế còn nợ đọng; bám sát Kế

hoạch số 50/KH-UBND của UBND tỉnh để triển khai tích cực hóa đơn điện tử trên địa bàn, phấn đấu đến ngày 30/5 đạt khoảng 80% người nộp thuế sử dụng hóa đơn điện tử; đồng thời, nghiên cứu các kết luận, kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước để thu kịp thời. Ngoài ra, đồng chí Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo thu NSNN tỉnh yêu cầu các huyện, thành phố tập trung chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành trên địa bàn tích cực hỗ trợ cơ quan thuế đẩy nhanh tiến độ thu ngân sách; có giải pháp cụ thể phối hợp cùng ngành thuế hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu thu ngân sách được giao.

MINH HƯƠNG

SỐ GA MẮC COVID-19 TIẾP TỤC GIẢM SÂU

(Tiếp theo trang 1)



Đồng chí Trần Thị Bích Hằng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh phát biểu tại cuộc họp.

chủ quan, lơ là, tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch; chủ động các phương án khi dịch diễn biến phức tạp. Bên cạnh đó, cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền về tiêm vắc-xin phòng Covid-19. Ngành y tế cập nhật kịp thời các hướng dẫn của Bộ Y tế về việc tiêm vắc-xin, hộ chiếu vắc-xin...; chỉ đạo các đơn vị y tế phối hợp với các ngành, địa phương đẩy mạnh tiêm vét, tiêm mũi bổ sung, mũi nhắc lại

cho công nhân, người lao động tại các doanh nghiệp, người có bệnh nền, người cao tuổi. Các huyện, thành phố chuẩn bị các điều kiện theo hướng dẫn của ngành y tế, bảo đảm công tác tiêm chủng cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi diễn ra an toàn, khoa học, hiệu quả, đúng tiến độ, kế hoạch đề ra. Tiêm đến đâu phải cập nhật thông tin mũi tiêm lên phần mềm quản lý tiêm chủng đến đó. Về việc cấp hộ chiếu vắc-xin, cần xây dựng kế hoạch cụ thể và

thực hiện ký số theo hướng dẫn của ngành y tế. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh yêu cầu đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong phòng, chống dịch. Các địa phương, các trường học cần tuyên truyền nội dung theo dõi sau tiêm cho cán bộ, giáo viên, phụ huynh học sinh để nhanh chóng phát hiện, xử lý khi có tình huống xảy ra.

SỐM ĐƯA HỆ THỐNG...

(Tiếp theo trang 1)

thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị, đã thực hiện văn bản hành chính. Tuy nhiên, hiện hệ thống này chưa có trạm quan trắc nước thải tự động đầu ra; chưa có nguồn nước thải phát sinh đáp ứng điều kiện đầu vào; chưa có địa điểm chôn lấp bùn thải không nguy hại phát sinh trong quá trình vận hành xử

lý nước thải nên chưa thể tiến hành chạy thử. Dự án nạo vét kênh sông Bút Mực và sông Tân Việt có tổng chiều dài 7,4km được khởi công từ tháng 9/2021, đến nay đã thi công hạng mục nạo vét sông Bút Mực với tổng chiều dài trên 4,4km, sông Tân Việt và tuyến nhánh sông có chiều dài

trên 2,5km. Hiện tại, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Hưng Hà đang chỉ đạo đơn vị thi công tập trung nhân lực, trang thiết bị đẩy nhanh tiến độ thực hiện khối lượng còn lại. Kết luận cuộc họp, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu nhà đầu tư Công ty Cổ phần Tiến bộ quốc tế ngay đầu tháng 5/2022 có đề xuất chủ trương đầu tư xây dựng hệ thống tiến xử lý nước thải làng nghề Phương

La; làm rõ phương thức khai thác sử dụng song hành 2 hệ thống theo đúng quy định của pháp luật. Đồng chí đồng ý với đề xuất của huyện Hưng Hà về việc gia hạn xử lý ô nhiễm môi trường. Đồng thời, yêu cầu các đơn vị tạo điều kiện thuận lợi nhất cho nhà đầu tư xây dựng hệ thống tiến xử lý nước thải, góp phần đẩy nhanh tiến độ đưa hệ thống sớm đi vào hoạt động.

các ngành, địa phương tổ chức kiểm tra các doanh nghiệp, hộ sản xuất trong việc nấu, giặt, tẩy, nhuộm, xử lý kịp thời khi có dấu hiệu vi phạm, nhất là hành vi xả thải trộm gây ô nhiễm môi trường. Đồng thời, yêu cầu các đơn vị tạo điều kiện thuận lợi nhất cho nhà đầu tư xây dựng hệ thống tiến xử lý nước thải, góp phần đẩy nhanh tiến độ đưa hệ thống sớm đi vào hoạt động.

Thương mại, dịch vụ tăng trưởng mạnh

Theo Sở Công Thương, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng quý I/2022 ước đạt 14.301 tỷ đồng, tăng 12% so với cùng kỳ. Các nhóm hàng có doanh số và giá trị tăng cao gồm: xăng dầu đạt 2.188 tỷ đồng, tăng 24%; ô tô con ước đạt 135 tỷ đồng, tăng 20,7%; nhóm đồ dùng, dụng cụ trang thiết bị gia đình ước đạt 1.545 tỷ đồng, tăng 10,7%; gỗ và vật liệu xây dựng ước đạt 1.845 tỷ đồng, tăng 10,4%; lương thực, thực phẩm ước đạt 4.256 tỷ đồng, tăng 9,8%... Nguyên nhân tăng chủ yếu là do dịch Covid-19 diễn biến phức tạp ảnh hưởng đến tâm lý tiêu dùng mua sắm tích trữ, sự chi phối nhiều bởi yếu tố giá như giá xăng, dầu, gas liên tục tăng cao, giá sắt thép vật liệu xây dựng cũng tăng trên 14% so với cùng kỳ năm 2021. Nhờ chính sách mở cửa, thúc đẩy phát triển kinh tế của Chính phủ, hoạt động du lịch từng bước phục hồi giúp các doanh nghiệp lưu hành bắt đầu hoạt động trở lại. Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống, lưu hành trong quý I của tỉnh ước đạt 868 tỷ đồng, tăng 18,1% so với cùng kỳ năm 2021.



Doanh thu tiêu dùng lương thực, thực phẩm quý I/2022 ước đạt 4.256 tỷ đồng, tăng 9,8% so với cùng kỳ năm 2021.

KHẮC ĐUẤN

Bộ Công an ban hành Thông tư số 15/2022/TT-BCA sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 58/2020/TT-BCA ngày 16/6/2020 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định quy trình cấp, thu hồi đăng ký, biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.

Từ ngày 21/5, công an xã được cấp đăng ký, biển số xe

(chinhphu.vn) Theo Thông tư số 15/2022/TT-BCA có hiệu lực từ ngày 21/5/2022, người dân có thể đến công an xã để thực hiện các thủ tục đăng ký, cấp biển số đối với xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện).



Từ ngày 21/5/2022, người dân không cần đến công an tỉnh, huyện mà có thể đến công an xã để đăng ký xe.

Trong đó, Thông tư số 15 (sửa đổi khoản 6 Điều 3 Thông tư số 58/2020/TT-BCA) trao quyền cho công an xã, phường, thị trấn (công an cấp xã) đăng ký, cấp biển số xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) cho cá nhân, tổ chức. Theo đó, công an xã, phường, thị trấn (công an cấp xã) đăng ký, cấp biển số xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, doanh nghiệp quân đội, cá nhân trong nước có trụ sở hoặc nơi thường trú tại địa phương mình và cơ quan, tổ chức, cá nhân người nước ngoài, của dự án, tổ chức kinh tế liên doanh với nước ngoài tại địa phương mình; tổ chức thu hồi giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe hết niên hạn sử dụng, xe hỏng không sử dụng được của cơ quan, tổ chức, cá nhân có trụ sở hoặc nơi thường trú tại địa phương.

Lưu ý, chỉ những xã trong ba năm liên kế gần nhất có số lượng đăng ký mới từ 250 xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) trở lên trong một năm, thì công an xã sẽ được thực hiện đăng ký và cấp biển số xe. Đăng ký, bấm biển số xe ô tô tại công an cấp huyện

tỉnh theo quy định tại khoản 3 và khoản 4 Điều 3 Thông tư số 58/2020/TT-BCA thì kể từ ngày 21/5 Thông tư số 15 quy định, Công an cấp huyện sẽ được trao quyền trong một số trường hợp. Cụ thể, công an cấp huyện sẽ đăng ký, cấp biển số xe ô tô cho tổ chức, cá nhân trong nước có trụ sở hoặc nơi thường trú trên địa phương mình; trừ: - Xe ô tô của cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài, của dự án, tổ chức kinh tế liên doanh với nước ngoài tại địa phương và cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, doanh nghiệp quân đội, cá nhân có trụ sở hoặc nơi thường trú tại quận, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương hoặc thành phố thuộc tỉnh nơi Phòng CSGT đặt trụ sở.

Căn cứ vào điều kiện cơ sở vật chất, hạ tầng công nghệ thông tin tại địa phương, Giám đốc Công an cấp tỉnh quyết định sau khi thống nhất với Cục CSGT thực hiện phân cấp đăng ký, biển số xe ô tô cho công an cấp huyện; thời gian hoàn thành trước ngày 31/12/2022. Như vậy, tùy thuộc vào thời gian hoàn thành việc phân cấp, kể từ ngày 21/5/2022, nếu có thông báo của công an cấp huyện thì người mua ô tô không cần đến Công an tỉnh để

làm thủ tục đăng ký hoặc sang tên xe mà đến thẳng Công an huyện nơi mình thường trú để thực hiện các thủ tục này.

Người dân được đăng ký online bất cứ tạm thời cho xe mới mua

Khoản 3 Điều 3 Thông tư số 15/2022/TT-BCA bổ sung quy định về trình tự, thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe tạm thời. Theo đó, người dân có thể làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe tạm thời online tại Cổng Dịch vụ công Bộ Công an hoặc Cổng Dịch vụ công quốc gia và được cấp giấy chứng nhận đăng ký tạm bản điện tử theo mẫu 05A/58.

Chủ xe có thể thực hiện thủ tục đăng ký xe tạm thời theo các bước sau:

- Bước 1: Đăng nhập Cổng Dịch vụ công.
Bước 2: Khai các thông tin của xe, chủ xe vào Giấy khai đăng ký xe điện tử (theo mẫu số 01B/58), ghi rõ số tờ khai hải quan điện tử, số phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng để kiểm tra thông tin nguồn gốc phương tiện và gửi các tài liệu đính kèm (chứng từ chuyển quyền sở hữu xe, giấy ủy quyền người kê khai làm thủ tục đăng ký tạm thời).
Bước 3: Nộp lệ phí đăng ký xe tạm thời.
Bước 4: Nhận kết quả xác thực đăng ký xe tạm thời trên Cổng Dịch vụ công và in chứng nhận đăng ký xe, biển số xe tạm thời điện tử (theo mẫu số 05A/58).

Ngoài đăng ký online, người dân có thể đến đăng ký trực tiếp tại cơ quan đăng ký xe mà không cần mang xe đến kiểm tra, chỉ cần nộp giấy tờ xe.

Tập huấn kiến thức, kỹ năng phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em

Sáng ngày 18/4, tại Trường THCS Trung An (Vũ Thư), Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức tập huấn kiến thức bảo vệ, chăm sóc và phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em. Tại buổi tập huấn, cán bộ, giáo viên và học sinh của Trường được trang bị

nhiều kiến thức về bảo vệ, chăm sóc trẻ em; kỹ năng phòng, chống xâm hại, phòng, chống tai nạn thương tích như: phòng tránh tai nạn giao thông, đuối nước, ngã, bỏng, ngộ độc... Các em học sinh cũng được đưa ra các tình huống tai nạn để thực hành xử lý.

Buổi tập huấn góp phần nâng cao nhận thức cũng như vận động từng cá nhân, gia đình và nhà trường quan tâm thực hiện việc chăm sóc, bảo vệ trẻ em; phòng, chống tai nạn thương tích, tránh những tai nạn đáng tiếc xảy ra cho trẻ.

NGỌC MAI

BAN CHQS THÀNH PHỐ Thăm, tặng quà gia đình chính sách

Chiều ngày 18/4, Ban CHQS thành phố Thái Bình đi thăm, tặng quà các gia đình chính sách là vợ liệt sĩ và nguyên cán bộ công tác tại đơn vị. Đoàn đã đến thăm gia đình bà Nguyễn Thị Vịnh, vợ liệt sĩ Lại Thế Liễn, xã Vũ Lạc (thành phố Thái Bình), hỗ trợ 800 triệu đồng xây dựng nhà tình nghĩa; thăm và tặng quà 3 gia đình nguyên là cán bộ công tác

tại đơn vị qua các thời kỳ, trị giá 800.000 đồng/suất. Đại diện các gia đình bày tỏ phần khởi, cảm ơn sự quan tâm của cán bộ, nhân viên Ban CHQS thành phố, đồng thời hứa sẽ tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, sống gương mẫu, tích cực lao động, học tập đóng góp phần xây dựng quê hương, khu dân cư ngày càng văn minh, giàu đẹp.

Đây là hoạt động "Đến đơn vị đóng quân" thể hiện truyền thống "Uống nước nhớ nguồn" của cán bộ, chiến sĩ Ban CHQS thành phố nằm trong chuỗi các hoạt động của đợt thi đua cao nhất chủ đề "50 ngày đêm hành động kiểu mẫu" chào mừng kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống lực lượng vũ trang tỉnh (20/4/1947 - 20/4/2022).

TRINH CƯỜNG

HUNG HÀ Hơn 800 suất quà tặng phụ nữ, trẻ em nghèo, tân binh



Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Thái Hưng (Hưng Hà) tặng gạo và đồ dùng học tập cho gia đình hội viên có hoàn cảnh khó khăn.

Từ đầu năm đến nay, các cấp hội phụ nữ ở Hưng Hà đã tổ chức nhiều

hoạt động hỗ trợ phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

QUẬN PHƯƠNG

Đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc-xin phòng bệnh cho động vật vụ xuân hè

Thực hiện đợt tiêm vắc-xin phòng bệnh cho đàn gia súc, gia cầm vụ xuân hè năm 2022, các huyện, thành phố đã tiếp nhận 161.645 liều vắc-xin dịch tả lợn; 78.515 liều vắc-xin tả; 94.700 liều vắc-xin phó thương hàn lợn; 59.325 liều vắc-xin lở mồm long móng đạt 89,8%, vắc-xin đại bại 79,1% so với kết quả tiêm phòng vụ xuân hè năm 2021.

Đến ngày 17/4, 100% xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh đã triển khai tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm. Trong đó, các loại vắc-xin tiêm phòng các bệnh "đỏ" cho đàn lợn gồm: dịch tả, tụ cầu và phó thương hàn đạt 87%, vắc-xin lở mồm long móng đạt 89,8%, vắc-xin đại bại 79,1% so với kết quả tiêm phòng vụ xuân hè năm 2021.

Ngành nông nghiệp để nghị các huyện, thành phố chỉ đạo các phòng chức năng, chính quyền cơ sở đẩy nhanh tiến độ tiêm phòng và hoàn thành đợt tiêm đại trà, nhất là các loại vắc-xin: viêm da nổi cục trâu, bò; lở mồm long móng gia súc; đại bại chó mèo; bệnh "đỏ" cho đàn lợn và cúm gia cầm.

NGÂN HUỖN